

มายาประเทศ

ชื่อนัด บานา niti\_mc@yahoo.com

# ปลอบใจ 'วาเลนไทน์ไร้คู่'

ควีนหลง 'วาเลนไทน์' เทศกาลแห่งความรัก นับเป็นเทศกาลที่ใคร (หลายคน) ยังไม่มีคู่จะดู 'มีปม' ขึ้นมาใน บัดดล เพราะเห็นคนมีคู่เขาพากันไปสวีทหวาน แต่ตัวเองกลับเงาเดียวดายนั้นแหละ ก็หวังว่าวาเลนไทน์ที่ผ่านพ้นไป จะเป็นครั้งสุดท้ายของคนไร้คู่แน่ฮับ (ฮา)

จริงๆ มันเท็งเรื่องความนิยมช่วงเทศกาลดังกล่าว มีการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนในเรื่อง 'เยาวชนกับมุมมองเรื่องความรักในวันวาเลนไทน์' โดยเก็บข้อมูลจากเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 1,157 คน ของกรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พบว่า เยาวชนร้อยละ 45.1 ระบุว่า สถานที่ที่พบรักกับแฟน หรือคนที่แอบชอบครั้งแรกคือ โรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย รองลงมาร้อยละ 19.3 คือสื่อออนไลน์ เช่น Facebook / Instagram และร้อยละ 5.8 คือ ในหมู่บ้าน ในซอยบ้านเดียวกัน ขณะที่ร้อยละ 17.5 ระบุว่า ยังไม่มีแฟนหรือคนที่แอบชอบ

ส่วนงบประมาณที่เตรียมไว้สำหรับซื้อของขวัญให้คนรัก คนรู้ใจ หรือคนที่แอบชอบในวันวาเลนไทน์นั้น เยาวชนร้อยละ



ละ 17.6 เตรียมไว้ประมาณ 401- 600 บาท รองลงมาร้อยละ 14.2 เตรียมไว้ประมาณ 801-1,000 บาท และร้อยละ 8.6 เตรียมไว้ประมาณ 201-400 บาท ขณะที่ร้อยละ 37.2 ระบุว่า จะไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์

ถามว่า "ของขวัญวันวาเลนไทน์ที่อยากได้จากแฟน หรือคนที่แอบชอบมากที่สุดคืออะไร" เยาวชนร้อยละ 24.5 ระบุว่า ไม่ต้องการของอะไร แต่อยู่ด้วยกัน เห็นหน้ากันก็พอ รองลงมาร้อยละ 20.5 ระบุว่า อยากไปเที่ยว ทานข้าว-ดูหนังด้วยกัน และร้อยละ 13.8 อยากได้ดอกกุหลาบ หรือดอกกุหลาบช่อโต

ส่วนคู่รักดาราที่เยาวชนเห็นว่าเป็นต้นแบบที่น่าชื่นชมคือ คู่ของ 'วันสั้น-ชาคริต' ร้อยละ 18.6 รองลงมาคือ

คู่ของ 'คิมเบอร์ลี่-หมาก ปริณ'

ร้อยละ 10.1 และคู่ของ 'เอ๋ พร

ทิพย์-ป้อ ณัฐวุฒิ' ร้อยละ 9.8

สำหรับรูปแบบความรักใน

มุมมองของเยาวชนนั้น ร้อยละ

38.1 มีมุมมองว่า 'รักแบบเข้าใจ

กัน ให้กำลังใจกัน' รองลงมาร้อยละ

19.4 คือ 'รักแบบมีความ

จริงใจให้แก่กัน' และร้อยละ 12.3

คือ 'รักแบบมีขอบเขต ไม่ชิงสุก

ก่อนห่าม' ด้านคุณสมบัติของคนที่จะแต่งงานด้วย

หรืออยากได้เป็นคู่ครองเยาวชน ร้อยละ 35.9 ระบุว่า

ต้องซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียว รองลงมาร้อยละ 22.2 ระบุว่า

ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน และร้อยละ 14.1 ระบุว่า

ต้องดูแลเอาใจใส่ คอยเทคแคร์กัน

เมื่อดูโพลล์ ก็ย้อนดูสังคมเด็กกรุง! อย่างแรกประเด็น

เรื่องจะไม่ให้ของขวัญวันวาเลนไทน์,

สถานที่ที่พบรักกับแฟน หรือคนที่แอบชอบ

ครั้งแรกคือ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

ส่วนรูปแบบความรักคือเข้าใจกัน

ให้กำลังใจกัน และต้นแบบที่น่าชื่นชม

คือ คู่รักดารา อย่าง 'วันสั้น-ชาคริต'

นั่นเอง

ส่วนเรื่อง 'ทัศนะ' ของเด็ก

ภรรยา นั้น ยังไม่แน่ใจว่าเป็น

อย่างไร ซึ่งขณะ 'ซีเตอร์' ปิด

คอลัมน์นี้ ยังไม่รู้ว่ 'อีสานโพลล์'

หรือภูมิภาคอื่น จะทำเรื่องนี้หรือไม่

พูดก็พูดเถอะ ประเด็นเรื่อง

'มายาคติ' เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์

ที่คนจำนวนไม่น้อยอาจจะมองว่า

เป็นเรื่องความรักแบบซู้สาวเพียง

อย่างเดียวหรือไม่ก็ตาม ทั้งที่มัน

อาจหมายถึงการแสดงความรัก

กับทุกสรรพสิ่งที่เราเล็งเห็นว่า

มีคุณค่าทางจิตใจใช่หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเป็นคนต่อคนเพียง

อย่างเดียว อาจเป็นอย่างอื่น เช่น

รักโลก อยากดูแลโลกก็ทำได้เลย

ที่พูดมานั้น เสมือนอยากจะ

'ปลอบใจคนไร้คู่' ว่าการให้ความรัก

กับสิ่งอยู่รอบตัวเราที่มีคุณค่าทาง

จิตใจ ก็ถือเป็นแสวงหาความสุขได้ไม่แพ้

คนมีคู่หรืออกมั้ง ว่ามั้ย อุอุอุ!! ■